

# ด่วนที่สุด



ที่ อด ๐๐๒๓.๕/ว ๕๗๕๖

ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์  
ถนนประชานิมิตร อด ๕๓๐๐๐

๒๗ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สิน ลูกจ้าง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารหรือการจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์

อ้างอิง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๙๔  
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓

๒. ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง สถานที่กลางสำหรับเป็นศูนย์รวมข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๕๘  
ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๙๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สรุปได้ว่า ได้แจ้งการกำหนดสถานที่กลางสำหรับเป็นศูนย์รวมข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง สถานที่กลางสำหรับเป็นศูนย์รวมข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น สรุปได้ว่า กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาและประกวดราคาจัดให้มีสถานที่กลางไว้เป็นศูนย์รวมข่าวสารหรือการจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้สถานที่กลางดำเนินการจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกของสถานที่กลาง โดยอาจพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการบริหารงานของสถานที่กลางดังกล่าว ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพเป็นผู้ดำเนินการจัดหาแทน หรืออาจสนับสนุนงบประมาณให้แก่ส่วนราชการที่เป็นที่ตั้งของสถานที่กลางดำเนินการแทนก็ได้ในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพหรือส่วนราชการอื่นที่เป็นที่ตั้งของสถานที่กลางให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานของรัฐตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๒ บัญญัติว่า บรรดาระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอื่น ที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแต่กรณี ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัด

/หรือแย้ง...

หรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศในเรื่องนั้น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ดังนั้น เมื่อกระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวง ตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๗ ฉบับ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว โดยลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทำให้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ถูกยกเลิกไป สถานที่กลางตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ออกตามระเบียบดังกล่าวจึงถูกยกเลิกไปด้วย จึงขอแจ้งแนวทางในการบริหารเกี่ยวกับทรัพย์สิน ลูกจ้าง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. กรณีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นใดเป็นเจ้าภาพ ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ แล้ว ถือว่าทรัพย์สินนั้นตกเป็นของผู้ขอรับเงินอุดหนุน

๒. ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ถูกต้องครบถ้วน เรียบร้อย เมื่อภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว ให้งัดเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ลูกจ้างประจำศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง

๓. ให้หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพตรวจสอบทรัพย์สิน เช่น ครุภัณฑ์ เงินสด ฯลฯ เพื่อดำเนินการบริหารจัดการลงทะเบียนทรัพย์สิน การส่งเงินคงเหลือให้กับหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณ (ถ้ามี) การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างสำหรับลูกจ้างให้ครบถ้วน แล้วให้รายงานผลต่อนายอำเภอ กรณี้องค์การบริหารส่วนตำบล และผู้ว่าราชการจังหวัดกรณีเทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชำนาญ เกิดสง)

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ  
รักษาราชการแทน ท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์  
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรดิตถ์

๗๑  
๒๖ ก.ย. ๒๕๖๐

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์  
เลขที่รับ ๑๔๑๖  
วันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๐  
เวลา.....



ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๕๕

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต  
กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สิน ลูกจ้าง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๔๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓
- ๒. ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง สถานที่กลางสำหรับเป็นศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๔๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สรุปได้ว่า ได้แจ้งการกำหนดสถานที่กลางสำหรับเป็นศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง สถานที่กลางสำหรับเป็นศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น สรุปได้ว่า กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา และประกวดราคาจัดให้มีสถานที่กลางไว้เป็นศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือการจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้สถานที่กลางดำเนินการจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกของสถานที่กลาง โดยอาจพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการบริหารงานของสถานที่กลางดังกล่าว ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพเป็นผู้ดำเนินการจัดหาแทน หรืออาจสนับสนุนงบประมาณให้แก่ส่วนราชการที่เป็นที่ตั้งของสถานที่กลางดำเนินการแทนก็ได้ในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพหรือส่วนราชการอื่นที่เป็นที่ตั้งของสถานที่กลาง ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานของรัฐตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๒ บัญญัติว่า บรรดาระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอื่น ที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแต่กรณี ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศในเรื่องนั้น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ดังนั้น เมื่อกระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวง ตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน

๗ ฉบับ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว โดยลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทำให้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถูกยกเลิกไป สถานที่กลางตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ออกตามระเบียบดังกล่าวจึงถูกยกเลิกไปด้วย จึงเห็นควรแจ้งแนวทางในการบริหารเกี่ยวกับ ทรัพย์สิน ลูกจ้าง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพให้จังหวัดทราบและแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. กรณีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นใดเป็นเจ้าภาพ ตามบัญชีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ แล้ว ถือว่าทรัพย์สินนั้น ตกเป็นของผู้ซื้อเงินอุดหนุน

๒. ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ถูกต้องครบถ้วน เรียบร้อย เมื่อภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว ให้งดเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ลูกจ้างประจำศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง

๓. ให้หน่วยงานผู้ซื้อเงินอุดหนุนหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพ ตรวจสอบทรัพย์สิน เช่น ครุภัณฑ์ เงินสด ฯลฯ เพื่อดำเนินการบริหารจัดการลงทะเบียนทรัพย์สิน การส่งเงินคงเหลือให้กับหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณ (ถ้ามี) การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างสำหรับลูกจ้างให้ครบถ้วน แล้วให้รายงานผลต่อนายอำเภอ กรณีองค์กรบริหารส่วนตำบล และผู้ว่าราชการจังหวัดกรณีเทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายดุสิต สุวัฒน์ยาศกร)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ

โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๒๓

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๔๙